



Gỡ khó đưa công trình về đích

Từ đầu năm đến nay, kinh tế trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm. Trước tình hình đó, các cấp, ngành từ tỉnh tới cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

Năm 2023, thành phố Thái Bình thực hiện nhiều dự án xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, trong đó công trình công viên Kỳ Bá với diện tích 10ha có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm của thành phố trong năm 2023, theo kế hoạch sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2024. Tuy nhiên, với sự vào cuộc chỉ đạo tích cực của thành phố, chỉ sau chưa đầy 9 tháng thi công công trình đã cơ bản hoàn thành. Ông Trương Ngọc Tú, chỉ huy trưởng công trình, Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Phong cho biết: Đến nay các hạng mục công trình chính như kè, xây dựng hồ trong công viên, các công trình biểu tượng, công trình kiến trúc chính, bãi xe, lát gạch và làm đường dạo, khu quảng trường chính, cầu đi bộ, chòi nghỉ, giàn hoa, nhà điều hành... đã hoàn thành, đưa vào

sử dụng phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện các hạng mục trồng hoa, cây bóng mát, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng... để bàn giao cho thành phố, sớm chính thức đưa công trình vào hoạt động. Là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh khởi công tháng 2/2022, dự án tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đến nay, công trình đang bước vào giai đoạn nước rút, phần đầu về đích cuối năm 2023. Ông Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng phòng Điều hành dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) cho biết: Hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục về phần thô, trát hoàn thiện tường 15/15 tầng trong khối nhà 15 tầng. Các

hạng mục như lát nền, ốp tường; hệ thống cấp, thoát nước; chống thấm mái, bể ngầm bên ngoài nhà... đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công đang tập trung sơn hoàn thiện trong, ngoài; lắp đặt hệ thống cửa, đường điện, đường ống kỹ thuật điều hòa không khí, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; kết nối hệ thống kỹ thuật... Dự kiến tháng 10 sẽ bắt đầu lắp đặt thiết bị chuyên dụng cho toàn bộ công trình; cuối tháng 11, đầu tháng 12 sẽ tiến hành kiểm tra, chạy thử các hệ thống kỹ thuật công trình. Giá trị khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện tại khoảng gần 100 tỷ đồng.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình là công trình có ý nghĩa quan trọng không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, hình thành trục đường giao thông chính ven biển để phát triển kinh tế - xã hội mà còn củng cố quốc phòng, an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu; đặc biệt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Khu kinh tế Thái Bình. Ông Vũ Văn Toàn, chỉ huy thi công tuyến đường bộ ven biển Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh cho biết: Hiện công tác GPMB của dự án đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc một số vị trí bổ sung trên tuyến tại địa bàn huyện Tiền Hải. Đến nay, giá trị khối lượng thi công hoàn thành trên 2.300 tỷ đồng, đạt khoảng 70%. Phần đường đã triển khai thi công gần 25km, còn hơn 5km trên địa phận huyện Tiền Hải. Phần cầu đã cơ bản hoàn thành 9/11 cầu; còn lại cầu sông Cá, cầu sông Hồng nối với tỉnh Nam Định đang triển khai thi công. Tuy nhiên, dự án đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, vật liệu và tác động của tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08). Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra, thị sát tại công trường, ghi nhận đề xuất của nhà thầu thi công, tổng hợp gửi các bộ, ngành trung ương; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để triển khai dự án.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh cùng quyết tâm cao và nỗ lực vượt khó của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, tin tưởng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra.

NGUYỄN THỜI



Tuyến đường trục chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Vũ Bình bứt phá

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Vũ Bình (Kiến Xương) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đến nay, Vũ Bình đã trở thành một trong những xã điển hình của huyện về phát triển nông nghiệp, trong đó mạnh nhất là nuôi trồng thủy sản (NTTS) và hướng tới về đích xã nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm cuối nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Một trong những khâu đột phá được Đảng bộ xã xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tập trung phát triển nông nghiệp để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Vũ Bình vốn là xã có nghề truyền thống nuôi cá giống nhưng đến nay người dân phát triển thêm về nuôi cá thương phẩm, hình thành khu NTTS tại vùng bãi sông Hồng. Để phát triển NTTS, xã quy hoạch vùng

chuyên canh và chuyển đổi từ vùng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi cá ao bán nổi, phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông, trở thành một trong những địa phương đi đầu của huyện về phát triển mô hình này. Hiện nay Vũ Bình có 4,5ha ao nuôi cá bán nổi và đang tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển thêm 5ha, đưa tổng diện tích NTTS toàn xã lên 49ha; trong đó, thôn Nguyệt Lâm phát triển mạnh nhất với khoảng 300 hộ NTTS chuyên về cá giống, cá thương phẩm. Qua đó không chỉ góp phần giảm diện tích ruộng bỏ hoang mà còn đưa giá trị sản xuất đạt từ 120 - 150 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa. Vì vậy, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,86%, giảm 0,72% so với đầu nhiệm kỳ. Ông Phan Tiến Hùng là một trong những hộ nuôi cá nổi tiếng nhất ở địa phương cho biết: Tận dụng lợi thế là xã ven sông Hồng có nguồn nước tự nhiên,

xác định tập trung hoàn thành các tiêu chí để sớm về đích NTM nâng cao. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện, chỉ đạo UBND xã rà soát lại các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí. Đảng ủy viên, cán bộ công chức được giao phụ trách các tiêu chí phải chủ động công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. Với phương châm tiêu chí để làm trước, khó làm sau, đến nay Vũ Bình đã hoàn thành 9 tiêu chí, đối với các tiêu chí còn lại phần lớn đã đạt được 90% nội dung các tiêu chí, còn một số tiêu chí khó cần kinh phí như về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng sẽ từng bước thực hiện. Từ năm 2016 đến nay xã đã huy động được trên 40 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao. Bà Lê Thị The, Bí thư Chi bộ thôn Mộ Đạo 2 cho biết: Người dân trong thôn vốn cần cù, chịu khó, năng động trong phát triển kinh tế nên đời sống luôn ổn định, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương.

“Phao cứu sinh” của người nghèo

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quỳnh Phụ tích cực phối hợp với các địa phương triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng chính sách khác... Đây thực sự là “phao cứu sinh” giúp các hộ dân yên tâm lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

3 năm trước đây, gia đình bà Ngô Thị Bé, thôn Hiệp Lục, xã An Khê là một trong những hộ nghèo của xã. Cuộc sống gia đình rất khó khăn khi chồng thường xuyên đau yếu, con trai ngoài 30 tuổi phải chạy thận nhân tạo, bản thân bà cũng không được khỏe mạnh. Năm 2020, thông qua tổ vay vốn của địa phương, gia đình bà biết đến nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế từ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ. Với số vốn vay ban đầu 70 triệu đồng, gia đình bà mua 3 cặp bò giống, cải tạo đất để trồng cỏ nuôi bò, nuôi cá, trồng cây ăn quả. Được các đoàn thể của xã phối hợp với ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, gia đình bà rất yên tâm. Sau hơn 1 năm chăm sóc, những cặp bò giống sinh sản đã mang lại nguồn thu, trung bình mỗi năm lợi nhuận mang lại khoảng 30 triệu đồng giúp bà mua sắm được đồ dùng sinh hoạt, có tiền chữa bệnh cho chồng con, vươn lên thoát nghèo. Phần khởi vì đã thoát nghèo, bà Bé xúc động cho biết: Hiện nay có rất nhiều nguồn vốn vay nhưng nguồn vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo của Ngân hàng CSXH rất thiết thực bởi lãi suất thấp, vốn vay thời gian dài. Từ nguồn vốn này không chỉ gia đình tôi mà rất nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã sử dụng đúng mục đích, vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ cho vay vốn để phát triển kinh tế, chương trình tín dụng ưu đãi còn giúp hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương được vay vốn để giải quyết việc làm, đầu tư hệ thống nước sạch, vệ sinh môi trường; vay vốn học sinh, sinh viên và làm nhà ở... Như trường hợp của gia đình anh Phạm Văn Thường, thôn Đào Xá, xã An Đông được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ cho vay 400 triệu đồng làm nhà ở. Anh Thường là giáo viên, hoàn cảnh khó khăn, vợ mất, mình anh nuôi 2 con nhỏ, bố mẹ tuổi đã cao. Từ nguồn vốn vay làm nhà ở và tiết kiệm của gia đình, đến nay anh Thường cùng bố mẹ và 2 con được sống trong căn nhà mái bằng khang trang, kiên cố, giúp anh yên tâm công tác. Anh Thường cho biết, dù số tiền vay làm nhà ở khá lớn, thời gian trả vay có lâu nhưng nếu không có nguồn vốn vay này không biết khi nào gia đình anh mới được sống trong nhà mới.

Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ, tính đến ngày 30/6 tổng nguồn vốn toàn huyện đạt 547.864 triệu đồng, tổng dư nợ 547.164 triệu đồng, đạt 99,04% kế hoạch giao, tăng 26.223 triệu đồng so với ngày 31/12/2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,03% với 12.926 khách hàng còn dư nợ. Từ nguồn vốn này, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai 9 chương trình cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ưu đãi để học tập, thực hiện các mô hình sản xuất, kinh doanh, làm nhà ở... Nhìn chung, khách hàng vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, từ đó thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Khê cho biết: Nguồn vốn vay

ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là giúp nông dân giảm nghèo bền vững, góp phần cùng xã giữ vững tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới trong những năm qua. Năm 2022, toàn huyện Quỳnh Phụ có 243 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 2,86%, giảm 0,32% so với năm 2021. Để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn, theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ, thời gian tới, cùng với việc thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện sẽ bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tiếp tục phối hợp rà soát, phân tích, tổng hợp nhu cầu vốn thực tế, hợp lý đối với các chương trình cho vay dành cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các địa phương giải ngân kịp thời nguồn vốn, đúng đối tượng thụ hưởng để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và các chương trình cho vay phục vụ mục tiêu an sinh xã hội; tập trung thu hồi kịp thời các khoản nợ đến hạn, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để cho vay quay vòng, không để tồn đọng vốn. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay để phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách, góp phần cùng các địa phương giảm nghèo bền vững.

NGUYỄN CƯỜNG



Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ tổ chức cho người dân xã An Ninh vay vốn.

Trong xây dựng NTM, từ nhiều năm nay người dân đã hiến đất, đóng góp tiền của, ngày càng xây dựng đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, đường nghĩa trang... đem lại diện mạo mới cho địa phương. Tất cả các trục đường trên địa bàn thôn đều đã được cứng hóa, có hệ thống đèn chiếu sáng bảo đảm cho nhân

dân đi lại, sản xuất thuận tiện. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 8 hộ nghèo, giảm 2 hộ so với năm 2020. Thời gian tới thôn tiếp tục tuyên truyền, huy động sự đóng góp của người dân, con em xa quê để cùng với xã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Mặc dù còn nhiều khó khăn song từ nay tới cuối năm Vũ Bình sẽ quyết tâm hoàn thành

hệ thống giao thông nội đồng; chủ động thực hiện tốt tiêu chí môi trường, phân loại rác thải tại hộ gia đình; tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn, sản phẩm OCOP..., quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

THU THUY



Mô hình nuôi cá trong ao bán nổi của ông Phan Tiến Hùng, xã Vũ Bình.